

การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

แนวทางปฏิบัติกรณีการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

๑. เมื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถึงแก่ความตาย ผู้รับมรดกจะต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ภายใน ๓๐ วัน ถ้าส่งคืนไม่ได้ด้วยประการใดๆ กองมรดกจะต้องรับผิดชอบ

๒. เมื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้รับพระราชทานชั้นสูงขึ้นในตระกูลใด ต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองของตระกูลนั้น หากไม่สามารถส่งคืนได้ด้วยประการใดๆ จะต้องชดใช้ราคาแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ทางราชการกำหนด ([ศาลต้นสังกัดจัดทำหนังสือแนบพร้อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยไม่ต้องกรอกแบบแสดงความประสงค์ส่งคืนฯ](#))

๓. กรณีทรงเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืน หากไม่สามารถส่งคืนได้ด้วยประการใดๆ จะต้องชดใช้ราคาแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ทางราชการกำหนด

๔. กรณีส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งผู้ได้รับพระราชทาน ยังคงปฏิบัติ ราชการอยู่ หรือพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุราชการ รวมถึงคู่สมรสข้าราชการตุลาการบางตำแหน่ง หากประสงค์จะส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุกชั้นตรา ให้ปฏิบัติตามนัยหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๐๓/ว ๕๗๓ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่องการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีที่ยังมิได้เป็นผู้วายชนม์ หากผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่ได้นำไปใช้ประดับในโอกาสงานพระราชพิธี หรือรัฐพิธีต่างๆ ก็สามารถนำส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวได้ ([การส่งคืนกรณีนี้ ต้องกรอกแบบแสดงความประสงค์ส่งคืนฯ ซึ่งอยู่แนบท้ายหนังสือเวียนดังกล่าว](#))

หน่วยงานที่รับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ให้ศาลต้นสังกัดจัดทำหนังสือแนบพร้อมด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (หากเป็นการส่งคืนตามข้อ ๔ ให้กรอกแบบแสดงความประสงค์ส่งคืนฯ เพิ่มเติม) จัดส่งไปยังกลุ่มวินัย ทะเบียนประวัติ และข้อมูลบุคคล สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทร ๐ ๒๑๔๒ ๔๓๖๖ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๗๘๐๙

หลักฐานการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เมื่อสำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้รับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือ รับเงินชดใช้ราคาแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้ว จะดำเนินการออกใบรับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน และจะลงประวัติการส่งคืนในประวัติ ก.พ. ๗ แฟ้ม ๑ ซึ่งอยู่ที่สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม รวมทั้งจัดส่งไปยังศาลต้นสังกัดเพื่อลงประวัติการส่งคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้ในประวัติ ก.พ. ๗ แฟ้ม ๒ เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป